

Số: **249**/SKHCN-QLCN&DMST

Quảng Trị, ngày **30** tháng 3 năm 2023

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư “Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao” tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ của Công ty Cổ phần Hoàng Kim 555

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 590/SKH-DN ngày 23/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư “Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao” tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ của Công ty Cổ phần Hoàng Kim 555 (gọi là Dự án). Sau khi nghiên cứu Hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến sau:

Dự án chăn nuôi có quy mô 72.000 lợn thương phẩm/năm, được nuôi trong hệ thống chuồng kín. Dự án đã mô tả sơ bộ về các quy trình chăn nuôi lợn, quy trình xử lý chất thải, ủ phân, ép phân và một số quy trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi.

Danh mục trang thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ được đầu tư mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Italia. Tuy nhiên, dự án cần bổ sung danh mục, trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ ép phân, cũng như tiêu chuẩn, chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Trang trại chăn nuôi của Doanh nghiệp được đầu tư hệ thống chuồng kín và vận hành cơ bản hoàn toàn tự động và bán tự động thuộc các danh mục tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý với đề xuất công nghệ trong giai đoạn chủ trương đầu tư của dự án “Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao” của Công ty Cổ phần Hoàng Kim 555. Đề nghị chủ đầu tư sau khi được chấp nhận chủ trương đầu tư phải hoàn thiện các hồ sơ của dự án và tiến hành các thủ tục thẩm định công nghệ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c)
- Lưu: VT, QLCN&DMST.

